

Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, tài năng, người con ưu tú của quê hương Hà Nam

Ngày 9- 4, tại TP Phủ Lý, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, tài năng, người con ưu tú của quê hương Hà Nam” nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Tiến (5-3-1901 - 5-3-2021). Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư dự.

Cùng dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; lãnh đạo tỉnh Hà Nam và các địa phương đồng chí Nguyễn Hữu Tiến từng hoạt động cách mạng; các nhà khoa học; đại diện gia đình, dòng họ và quê hương đồng chí Nguyễn Hữu Tiến.

(XEM TIẾP TRANG 2)

PV

(Tiếp theo trang 1)

Với 32 bản tham luận, hội thảo đã tập trung ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng cao đẹp của đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, người chiến sĩ cộng sản tiên bối đã phần đầu, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những cống hiến của đồng chí cho cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, Đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng, người tham gia thành lập tổ chức đảng đầu tiên của tỉnh Hà Nam. Đồng chí sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Lũng Xuyên, tổng Yên Khê, huyện Duy Tiên (nay thuộc phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên), tỉnh Hà Nam. Trong những năm 1925 - 1926, đồng chí đã tích cực tham gia phong trào yêu nước và được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Cuối năm 1929, đồng chí gia nhập Đông Dương Cộng sản Đảng. Đầu năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đồng chí trở thành đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng và là

một trong những chiến sĩ cộng sản đầu tiên của tỉnh Hà Nam. Tháng 9-1930, đồng chí tham gia thành lập Tỉnh ủy lâm thời Hà Nam và được cử vào Tỉnh ủy, phụ trách công tác tuyên huấn.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Hữu Tiến gắn liền với thời kỳ vận động thành lập Đảng và quá trình xây dựng, phát triển lực lượng cách mạng, các cao trào cứu nước, giải phóng dân tộc. Đêm 22-5-1931, đồng chí bị mật thám Pháp bắt tại Hà Nội. Ngày 6-6-1932, đồng chí bị tòa án của thực dân Pháp ở Hà Nội kết án 20 năm tù khổ sai, 20 năm quản thúc và cuối năm 1933 bị đày ra Côn Đảo.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, tài năng, người con ưu tú của quê hương Hà Nam

Tháng 4-1936, đồng chí vượt ngục Côn Đảo thành công và trở về hoạt động ở các tỉnh miền Tây của Nam Kỳ. Trên cương vị Bí thư Liên Tỉnh ủy Long Xuyên (từ tháng 9-1939 đến 3-1940); Xứ ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ và Thành ủy viên Sài Gòn - Chợ Lớn (từ tháng 3-1940 đến 7-1940), đồng chí hăng hái tham gia lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng, đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng, tổ chức truyền đạt kịp thời các nghị quyết của Đảng, có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền, vận động tiến hành khởi nghĩa vũ trang của Xứ ủy Nam Kỳ, đồng chí Nguyễn

Hữu Tiến cùng các đồng chí trong Xứ ủy chỉ đạo và tổ chức thiết kế lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh. Lá cờ thiêng liêng ấy đã phất cao trong khởi nghĩa Nam Kỳ, thể hiện sức mạnh quật khởi của quần chúng trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Lá cờ đỏ sao vàng đã trở thành Quốc kỳ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Ngày 30-7-1940, đồng chí bị bắt tại Chợ Lớn. Ngày 28-8-1941 đồng chí bị tòa án thực dân Pháp xử bắn tại Hóc Môn. Đặc biệt, hai lần bị thực dân Pháp bắt ở Hà Nội và Sài Gòn, dù bị các cực hình tra tấn man rợ, song đồng chí vẫn giữ